



ประกาศจังหวัดกระบี่
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (ประเมินครั้งที่ ๒) เพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์

ตามประกาศจังหวัดกระบี่ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา วิธีการ และสถานที่สอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่ จำนวน ๓๒ ราย นั้น

บัดนี้ การสอบคัดเลือกวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งได้เสร็จสิ้นแล้ว และได้ตรวจสอบผลคะแนนสอบข้อเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีผู้ที่มีคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จำนวน ๙ ราย จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกปรากฏตามบัญชีท้ายประกาศนี้

๒. วัน เวลา วิชา และสถานที่สอบ

วัน เวลา และสถานที่สอบ	วิธีการคัดเลือก
วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ ข. การสอบสัมภาษณ์ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่ (หลังเก่า) เลขที่ ๓๕ ถนนเจ้าฟ้า ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ <u>ติดกับศาลจังหวัดกระบี่</u>	ข. การสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน ประเมินคุณลักษณะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ได้แก่ มนุษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และปฏิภาณไหวพริบ ความคล่องแคล่วในการตอบปัญหา แก้ปัญหา และแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ที่อาจจะ ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตลอดจนประวัติ การทำงาน และความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ

ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ได้จะต้องได้คะแนนในการสอบข้อเขียน (การประเมินครั้งที่ ๑) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ โดยการสัมภาษณ์จะประเมินจากประวัติส่วนตัว การศึกษา การทำงาน ตลอดจนพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติการปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เชาวปัญญา และบุคลิกภาพอย่างอื่น

๓. ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๓.๑ ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกงขายาว ห้ามสวมใส่กางเกงยีนส์ โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง (ไม่อนุญาตให้สวมเสื้อยืดคอกลมเข้าห้องสอบ) สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

๓.๒ ต้องนำบัตรประจำตัวสอบและบัตรประจำตัวประชาชนไปในวันสอบ เพื่อใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้าสอบสัมภาษณ์ก็ได้

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ข้างต้นทราบว่า การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครสอบ และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกข้างต้นนี้ ได้ตรวจและประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัคร

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายอาตุลย์ จูเมฆา)

ธนารักษ์พื้นที่กระบี่ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

เอกสารแนบท้ายประกาศจังหวัดกระบี่

ลงวันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๒	นางสาวทิพรรัตน์ ศรีชาย	
๓	นายสุริยพงศ์ เชื่องช้าง	
๕	นายชาญวิทย์ นบนอบ	
๘	นายดำรงเกียรติ กาญจนสุวรรณ	
๑๐	นายพงศธร นาสม	
๑๖	นางสาวทิพวรรณ จุลวงศ์	
๑๘	นายกิตติพันธ์ จันทพันธ์	
๒๑	นายณัฐพล บัวแก้ว	
๒๘	นายปวิตร แจ่มวุฒิปรีชา	